



COACHING

"เทคนิคและวิธีการรับประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2567"



วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมหมายเลข 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
คณะทำงาน Green office หมวด 1 ของสำนักงาน
ประสานวุฒิสภาได้เข้าร่วมกิจกรรมการ Coaching
เรื่อง "เทคนิคและวิธีการรับประเมินสำนักงานสีเขียว
ประจำปี 2567" จัดโดย สำนักนโยบายและแผน
นำโดย นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์ ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ในครั้งนี้



กิจกรรม

เพื่อร่วมขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่การเป็น
สำนักงานสีเขียว และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ลด ละ เลิกกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรองรับการดำเนินงาน
ของสำนักที่เข้าสู่การประเมินในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ต่อไป





กิจกรรม “COACHING”

เทคนิคและวิธีการรับมือสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567



วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา คณะทำงาน Green Office หมวด 2 ของสำนักงานประธานวุฒิสภา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Coaching" เรื่อง "เทคนิคและวิธีการรับมือสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567" ซึ่งจัดโดย สำนักนโยบายและแผน ทั้งนี้ นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์ ผู้อำนวยการสำนัก ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

กิจกรรมในวันนี้ ทำให้คณะทำงานหมวด 2 ได้รับความรู้และความเข้าใจที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อร่วมขับเคลื่อนสำนักงานประธานวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียวต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานประธานวุฒิสภามุ่งสู่สำนักงานสีเขียวที่ทันสมัย สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานประธานวุฒิสภา เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office )

หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

22 พฤศจิกายน 2566



COACHING

การดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โดย สำนักนโยบายและแผน
สำนักการต่างประเทศ
ร่วมกับ
สำนักกรรมการ 1,2,3
สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักกฎหมาย



การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

โดย สำนักนโยบายและแผน และสำนักการต่างประเทศ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
พร้อมตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (GreenOffice) หมวด 3 จากสำนักนโยบายและแผนและ
สำนักการต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจประเมินและการดำเนินงาน **หมวด 3**
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ให้แก่บุคลากรสำนักกรรมการ 1, 2, 3 สำนักงานประธานวุฒิสภา และสำนักกฎหมาย
เพื่อร่วมขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพลด ละ เลิกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และรองรับการดำเนินงานของทั้ง 5 สำนัก ที่เข้าสู่การประเมินในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ต่อไป



จัดทำโดย คณะทำงาน Green Office สำนักนโยบายและแผน หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

COACHING

หมวด 4

การจัดการของเสีย ครั้งที่ 2



วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 301

คณะทำงาน Green Office หมวด 4 ของสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคและวิธีการรับประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2567” ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและแผน ร่วมกับ สำนักการต่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรม Coaching ในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากสำนักที่ผ่านการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียวระดับ G ทอง ในปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียตามมาตรฐานการจัดการของเสียภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2567 โดยมีผู้แทนจากคณะทำงาน Green Office หมวด 4 จากสำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักกรรมการ 1, 2, 3 และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้สำนักงานประธานวุฒิสภา จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดการของเสียเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวได้อย่างถูกต้อง



คณะทำงานขับเคลื่อน GREEN OFFICE
สำนักงานประธานวุฒิสภา หมวด 4 การจัดการของเสีย



COACHING

หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม หมายเลข 301

คณะทำงาน Green Office หมวด 5
ขอสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม
“เทคนิคและวิธีการรับประเมิน สำนักงานสีเขียว
ประจำปี พ.ศ. 2567” จัดโดย สำนักนโยบาย
และแผนร่วมกับสำนักการต่างประเทศ
มีตัวแทนจาก สำนักกรรมการ 1, 2, 3
สำนักงานประธานวุฒิสภา และสำนักกฎหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม



นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์
ผู้อำนวยการสำนัก
นโยบายและแผน



COACHING
หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

น.ส.นุทยา ลิขิตหัตถศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน



วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม หมายเลข 406



คณะทำงาน Green Office หมวด 6
ของสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม
“เทคนิคและวิธีการรับประเมิน สำนักงานสี่เขียว
ประจำปี พ.ศ.2567” จัดโดย สำนักนโยบายและแผน
ร่วมกับสำนักการต่างประเทศ

โดยมีตัวแทนจาก
สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักกรรมการ 1, 2, 3
และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้